



ยึดสวนยางลำปางกว่า200ไร่ พบนายทุนภาคใต้อึดครองคนเดียว

ลำปาง - เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้ายึดคืนผืนป่าที่มีนายทุนบุกรุกเข้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เรียง เกาะดงแล้วนำไปปลูกยางพาราจำนวนกว่า 200 ไร่ พบคนเดียวยึดครองถึง 8 แปลง เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เจ้าหน้าที่ กองอำนวยการความมั่นคงภายใน



จังหวัดลำปาง กำหนดผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตำบลไหล่มหาน้ำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นายเดินทางด้วยรถยนต์กระบะเข้าไปยังพื้นที่ที่จะทำการปักป้ายตรวจยึด ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เรียง เขตบ้านมะกอกนาบัว หมู่ 4 ตำบลไหล่มหาน้ำ อำเภอกะเคอะ จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าไปปิดป้ายประกาศการตรวจยึดพื้นที่แปลงปลูกยางพาราทั้งหมด 10 แปลง รวมเนื้อที่ 242 ไร่ เพื่อที่จะคืนผืนป่าให้เป็นธรรมชาติดั้งเดิม ทั้งนี้ การเข้าตรวจยึดและปักป้ายห้ามเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างเด็ดขาด

ผู้นำในพื้นที่ตำบลไหล่มหาน้ำกล่าวว่า มีกลุ่มนายทุน เข้ามาว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ เข้าไปทำการแผ้วถางป่าจากนั้นก็ได้นำเข้ามาซื้อต่อจากชาวบ้านในราคาถูกแล้วทำการปลูกต้นยางพาราทำเป็นขบวนการใหญ่ ทำลายพื้นที่ป่าเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาหมอกพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมี น้ำยาฆ่าหญ้าในพื้นที่ป่าและเมื่อฝนตกลงมาทำให้เกิดการชะล้าง สารพิษเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ำชาวบ้านในพื้นที่ โดยก่อนหน้านั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจและพบว่า มีการรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 10 แปลง แต่ละแปลงมีชื่อของคนนอกพื้นที่ครอบครอง

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Human Interest

วันที่: จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2686

หน้า: 15(บนซ้าย)

Col.Inch: 41.06

Ad Value: 61,590

PRValue (x3): 184,770

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยึดสวนยางลำ ปางกว่า200ไร่ พบนายทุนภาคใต้ยึดครองคนเดียว



ก่อนหน้าที่จะเข้าตรวจยึดทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศให้เจ้าของแปลงยางพารา มาแสดงตัว และพบว่าเป็นนายทุนจากจังหวัดกระบี่ 4 แปลง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แปลง ชาวบ้านในพื้นที่ 1 แปลง และอีก 2 แปลง ไม่มีใครมาแสดงตัว

โดยพบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราในครั้งนี้ ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆอีกทั้งยังเป็นป่าสงวน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่พร้อมทั้งจะเร่งติดตามตัวผู้ที่ยังอ้างว่าครอบครองพื้นที่ปลูกยางพารา มาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป.